

Số: ~~48~~ CYT-NVYD & TTBYT
V/v: Tăng cường quản lý, giám sát
hoạt động đấu thầu cung ứng thuốc
trong các cơ sở y tế.

Hà Nội, ngày 2 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Các Bệnh viện, Phòng khám đa khoa GTVT;

Trong quá trình triển khai đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế theo Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC và Thông tư số 11/2012/TT-BYT của liên Bộ Y tế, Bộ tài chính đã phát sinh một số trường hợp chưa thực hiện đúng theo quy định: Yêu cầu nhà thầu tham gia tất cả các mặt hàng trong một gói thầu, thay đổi tiêu chuẩn đánh giá, cơ cấu điểm về mặt kỹ thuật, không thực hiện đúng hướng dẫn về phân chia nhóm,...

Vì vậy ngày 14/06/2013 Bộ Y tế có Chỉ thị số 06/QLD-CL về việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế. Chỉ thị số 06/CT-BYT đã nêu cụ thể các nội dung đặc biệt phải lưu ý trong quá trình triển khai đấu thầu mua thuốc của các cơ sở y tế.

Cục yêu cầu các đơn vị nghiên cứu và triển khai theo đúng Chỉ thị số 06/QLD-CL trong công tác đấu thầu mua thuốc (Toàn văn Chỉ thị được đăng tải trên Website của Cục <http://cucytegiaothong.mt.gov.vn>; chuyên mục Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ y tế) sao cho đảm bảo thực hiện đúng quy định nhưng phù hợp, thuận lợi với yêu cầu thực tế của đơn vị mình.

Trong quá trình tổ chức đấu thầu mua thuốc cần chú ý các nội dung sau:

- Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, xét theo mặt hàng.

- Trường hợp sử dụng hình thức đấu thầu khác (Lấy theo kết quả đấu thầu của địa phương,...) phải giải trình để người có thẩm quyền xem xét quyết định.

- Khi xây dựng kế hoạch đấu thầu mua thuốc phải:

+ Tham khảo giá thuốc trúng thầu trong vòng 12 tháng trước của các đơn vị do Bộ Y tế (Cục quản lý Dược) cập nhật và công bố trên trang điện tử của Cục quản lý Dược (Địa chỉ: <http://www.dav.gov.vn>) làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch của từng mặt hàng thuốc (Giá thuốc Generic trúng thầu đã phân chia theo nhóm kỹ thuật).

+ Đối với những mặt hàng thuốc chưa có giá trúng thầu hoặc giá kế hoạch cao hơn giá trúng thầu được Bộ Y tế công bố trong vòng 12 tháng trước đó, đơn vị phải tham khảo báo giá hoặc hóa đơn bán hàng của ít nhất 03 đơn vị cung ứng thuốc trên thị trường tại thời điểm xây dựng kế hoạch; đồng thời bảo đảm giá kế hoạch của mặt hàng thuốc trong kế hoạch đấu thầu không vượt giá bán buôn kê khai, kê khai lại đang còn hiệu lực của mặt hàng thuốc đã tham khảo.

+ Những mặt hàng thuốc có ít đơn vị cung ứng, không đủ 03 báo giá hoặc hóa đơn bán hàng, Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào báo giá hoặc hóa đơn bán hàng của đơn vị cung ứng mặt hàng thuốc đó, giải trình về giá kế hoạch của mặt hàng

thuốc do đơn vị đề xuất đã phù hợp với giá mặt hàng thuốc đó trên thị trường tại thời điểm xây dựng kế hoạch đấu thầu.

- Việc xây dựng Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu mua thuốc phải thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 11/2012/TT-BYT.

- Thực hiện Báo cáo kịp thời, đầy đủ kết quả đấu thầu về Cục theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ trực tiếp với Phòng Nghiệp vụ Y Dược và trang thiết bị y tế để được hướng dẫn và giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên (Qua Website của Cục Y tế GTVT);
- Lưu: VT, NVYD&TTBYT.

CỤC TRƯỞNG



Vũ Văn Triển